

*
Số 08 -CT/HU

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường; tốc độ lây lan rất nhanh tại các nước trong khu vực và trên thế giới; đến ngày 10/5/2021, cả nước đã có 26/63 tỉnh, thành phố phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Nguyên nhân lây lan từ việc xuất nhập cảnh từ nhiều nguồn khác nhau tạo nên đa nguồn lây, đa ổ dịch; các loại vi rút mới, biến chủng nhanh, khó lường; sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác của một số địa phương, đơn vị và nhân dân,...

Đối với huyện Thủ Thừa, đến thời điểm hiện nay chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, huyện cùng với tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ khó lường, là cửa ngõ của các tỉnh miền Tây, có khu công nghiệp với người nước ngoài đang làm việc và sinh sống; huyện có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua, trong đó nhiều tuyến kết nối với các huyện biên giới của tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trong nước, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, thực hiện thành công mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, nhất là trong điều kiện cả nước nói chung và huyện nói riêng đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với quan điểm “*chống dịch như chống giặc*”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ thị:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Tỉnh, huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác với nguy cơ

dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với nguyên tắc “4 tại chỗ” và phương châm “*phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình*”. Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của huyện chủ động rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh các phương án, kịch bản cụ thể, nơi cách ly để chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống dịch bùng phát, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; dùng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; chỉ đạo ngành giáo dục sớm tổ chức việc kiểm tra kết quả học kỳ 2 (năm học 2020 - 2021); triển khai chặt chẽ phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về kết quả công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo huy động các nguồn lực (*vận động xã hội hóa, vốn ngân sách, Quỹ phòng, chống Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động*) để cùng với tinh hỗ trợ, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế cấp thiết, bức xúc cho các đơn vị phòng, chống dịch trên địa bàn huyện và của tỉnh.

Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, điểm mua bán tiện ích, các điểm công cộng tập trung đông người, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo,... Khi có chỉ tiêu trên giao, tiến hành triển khai tổ chức tiếp nhận và giám sát chặt chẽ việc cách ly, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm tại nơi cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng. Chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Tăng cường điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép; cơ sở lưu trú nhận người nhập cảnh trái phép; chống đối, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch, đưa lên các phương tiện thông tin để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tập hợp quần chúng nhân dân, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, đặt biệt là cơ sở thực hiện tốt việc vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nguy cơ dịch bệnh; khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người. Chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, tạm trú trái phép, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, đẩy mạnh hơn nữa thông tin tuyên truyền đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, đeo khẩu trang nơi công cộng, tiêm vắc xin phòng dịch, thông báo cho chính quyền các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng dịch. Qua đó, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

6. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch tại địa bàn quản lý; phải có sự chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả hơn; phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tham gia, xem mỗi đơn vị, cơ sở là một pháo đài để cùng chung tay phòng, chống dịch tại đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân chống dịch, đề

ngợi mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, rà soát để không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế; không để bị động, bất ngờ trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra.

Giao Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên hướng dẫn, tổng hợp các hoạt động, báo cáo cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc,
- Các ban, ngành, MT - ĐT huyện,
- Các Phó Chánh VPHU,
- NCTH VPHU,
- Lưu VT.

